



อนัญญา เค้านอนกอก ครูช่างศิลปหัตถกรรม ประจำปี พ.ศ.2554

แบรนด์ นองบัวแดง (Nong Bua Daeng)

ที่อยู่ : 75 หมู่13 บ้านหนองบัวแดง ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210

เบอร์ติดต่อ : 092 325 4655

• จุดเริ่มต้นและแรงบันดาลใจในการทำงาน

คุณอนัญญา ผู้รวมกลุ่มแม่บ้านสตรีสหกรณ์หนองบัวแดง ให้ริเริ่มทอผ้าเพื่อทำเป็นกิจกรรมยามว่าง และสร้างอาชีพเสริมให้กับคนในชุมชนหลังฤดูว่างเว้นจากการทำเกษตรกรรม โดยมีตลาดหลักคือคนในพื้นที่ และจังหวัดใกล้เคียง ต่อมาเมื่อหัตถกรรมผ้าทอมือได้รับความนิยมมากขึ้น คุณอนัญญาจึงต้องค้นหาจุดเด่นในผลิตภัณฑ์ผ้าทอของตนเพื่อสร้างความแตกต่างอย่างเป็นเอกลักษณ์ที่ถือเป็นหัวใจหลักสำคัญของการตลาดที่ยั่งยืน นั่นคือเทคนิคกระบวนการย้อมสีผ้าด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาติ 100% และนับว่าเป็นโอกาสที่ดีของคุณอนัญญา ที่ได้รับการสนับสนุนจาก SACICT หรือศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ในการเข้ามามีส่วนช่วยผลักดัน ให้ความรู้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ และที่สำคัญคือการเข้ามามีส่วนช่วยเชื่อมโยงตลาดให้ผู้บริโภคเข้าถึงผู้ผลิตโดยตรงโดยไม่ผ่านผู้ประกอบการ ทำให้ผู้นำกลุ่มอย่างคุณอนัญญา มีความพร้อมในหลายด้านจนสามารถขยายตลาดได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

• เอกลักษณ์ และกรรมวิธีการผลิตผลงาน

เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของงานผ้าฝ้ายมือของคุณอนัญญา ที่นอกเหนือจากการย้อมผ้าฝ้ายด้วยสีจากธรรมชาติ 100% คือลวดลายบนผืนผ้าที่มีเอกลักษณ์บ่งบอกความเป็นชาวพื้นถิ่นอีสานโดยเฉพาะ เช่น “ลายไข่มดแดง” และ “ลายนาค” โดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้าชาวภาคอีสานจะให้ความนิยมเป็นอย่างมาก ผ้าทุกผืนผ่านการผลิตด้วยกระบวนการออร์แกนิกทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มต้นปลูกฝ้าย ไปจนถึงการย้อมสีด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาติที่พบมากในพื้นที่ เช่น สีครามจากต้นคราม สีเหลืองจากแก่นขนุน สีดำจากผลมะเกลือ การผลิตผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติต้องอาศัยความเอาใจใส่มากกว่าการย้อมด้วยสีเคมี ช่างฝีมือต้องมีประสบการณ์และความชำนาญ ประกอบกับการช่างสังเกต เนื่องจากกระบวนการย้อมสีด้วยวัตถุดิบที่ได้จากธรรมชาติต้องคำนึงถึงระยะเวลาในการย้อม อุณหภูมิ และความชื้นในอากาศให้เหมาะสมกับพรรณไม้แต่ละชนิดที่นำมาย้อม เพื่อให้ได้สีที่สดและสวยงามตรงตามความต้องการของตลาด นับเป็นเอกลักษณ์สำคัญของผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติหนองบัวแดง (Nong Bua Daeng) ที่ทำมานานกว่า 20 ปี

แบรนด์ “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ หนองบัวแดง” (NONG BUA DAENG)

แนวคิดในการพัฒนา : สร้างเอกลักษณ์ที่ชัดเจนให้กับผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติที่สะท้อนแนวความคิดในการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน ในรูปแบบของเสื้อผ้าที่ตามเทรนด์แฟชั่นได้แบบไม่ตกยุค

“ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติหนองบัวแดง เป็นผ้าทอมือที่ชาวบ้านร่วมกันทอขึ้นโดยไม่มีความรู้ด้านการตัดเย็บ เมื่อได้มีโอกาสเรียนรู้การทำ Pattern ที่ทันสมัย ประกอบกับเทคนิคการตัดเย็บที่มีแบบแผน เพิ่มความเรียบร้อยและสวยงามให้กับเสื้อผ้า ทำให้ผ้าฝ้ายธรรมชาติกลับกลายเป็นมูลค่ามากขึ้น”



